



สมาคมทนายทนายสิทธิมนุษยชน Human Rights Lawyers Association

109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทร (Tel) / โทรสาร(Fax) : 02-2753954, E-mail: hrla2008 @ gmail.com

109 Soi Sithichon Suthisarnwinichai Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok Thailand

ที่ สนส.33/2564

17 มีนาคม 2564

เรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เรียน 1. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือของนายอานนท์ นำภา ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

ตามที่ปรากฏข้อความของนายอานนท์ นำภา จำเลยของศาลอาญา ซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขังของศาลอาญา ระหว่างการพิจารณาคดี โดยถูกขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรายละเอียดปรากฏตามหนังสือดังกล่าวที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ได้มีเนื้อหาข้อความโดยสรุปว่า ระหว่างเวลา 21.30 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงเวลา 02.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในระหว่างที่นายอานนท์ นำภา กับพวกถูกต้องขังตามหมายขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อแต่งกายเป็นเจ้าของหน้าที่ราชทัณฑ์ได้บุกเข้าไปในห้องขังเพื่อนำตัวนายอานนท์กับพวกออกไปจากห้องคุมขังโดยอ้างว่าจะนำไปตรวจโรคโควิด 19 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือดังกล่าวที่ส่งมาด้วยแล้ว

สมาคมทนายทนายสิทธิมนุษยชนและมารดาของผู้ต้องขังที่ถูกอ้างอิงตามหนังสือดังกล่าวมีความกังวลใจในข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงได้ทำหนังสือฉบับนี้มาถึงท่านในฐานะผู้รับผิดชอบเพื่อให้โปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ หาข้อมูลข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาผู้ต้องขังที่ถูกระบุไว้ตามหนังสือดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองของสิทธิผู้ถูกกล่าวหา ที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะต้องประสบกับการดำเนินการในกรณีเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งหากข้อความตามหนังสือที่ส่งมาด้วยเป็นความจริง ย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐได้ดำเนินการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ผิดต่อหลักรัฐธรรมนูญ และเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง

จึงเรียนมาเพื่อให้โปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนอันอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุดังกล่าวในหนังสือที่ส่งนามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว และขอได้โปรดแจ้งการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่สมาคม ฯ และมารดาของผู้ต้องขังทั้งหมดโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคอรียะ มานูแชน)

นายกสมาคมทนายทนายสิทธิมนุษยชน

มารดาของอานนท์ นำภา

มารดาของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์

มารดาของนายจตุภัทร บุญภัทรักษา

มารดาของปณัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล